



กสทช.เผย 'เน็ตชายขอบ' ส่งมอบแล้ว 7 สัญญา

นายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับจ้างโครงการเน็ตชายขอบของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนของสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 5 สัญญา และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 5 สัญญา ได้รวบรวมตรวจสอบผลการส่งมอบงานของบริษัทคู่สัญญาที่ได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้วทั้ง 10 สัญญา ในวันครบกำหนดส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด พบ 7 จาก 10 สัญญาส่งมอบงานครบถ้วน 100% ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ที่มีข้อจำกัดได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

“ทีโอที”ไม่ทำตามสัญญา“เน็ตชายขอบ” ชาวบ้านหาวเรอดูหนังฟังเพลงไม่ถนัด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการเน็ตชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งการติดตั้งอินเทอร์เน็ตตามสายไฟเบอร์ออฟติก และโครงข่ายมือถือ ทั้ง 10 สัญญา โดยผลการตรวจสัญญาพบว่า มี 3 สัญญาที่ไม่แล้วเสร็จ และไม่ส่งมอบงานตามสัญญา คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สัญญา คือ พื้นที่ภาคเหนือ 2 ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี มีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญา ได้ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุรธานี และอุบลราชธานี มีทีโอทีเป็นคู่สัญญาได้ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น, ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ 1 ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน มีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการไม่ได้ส่งมอบงานในสัญญานี้ ส่วน 7 สัญญาที่ส่งมอบงานได้ตามสัญญาและครบถ้วน 100% คือสัญญา ของ บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 2 สัญญา, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 สัญญา, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2 สัญญา ทั้งนี้ เมื่อโครงการเน็ตชายขอบเปิดให้บริการประชาชนสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ฟรี โดยกสทช.จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,683.73 ล้านบาท.

ติดตั้ง'เน็ตชายขอบ'สะดุด กสทช.พบ3สัญญา เจออุปสรรคเพียบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับจ้างโครงการเน็ตชายขอบของสำนักงาน กสทช. 10 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 5 สัญญา และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 5 สัญญา

ทั้งนี้ พบว่า 3 สัญญาที่มีปัญหาติดตั้งไม่ครบทั้ง 100% มาจาก อาทิ ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วม มีพายุ ถนนขาด เกิดความไม่สงบในพื้นที่ พื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน เขตอนุรักษ์ ฯลฯ ทำให้บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ ส่วน 7 สัญญา ส่งมอบงานครบถ้วน 100%

อาทิ 1. สัญญาเลขที่ 0001/2560 กลุ่มที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ 1 ผลงานคิดเป็น 100% 2. สัญญาเลขที่ 0002/2560 กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ 2 ผลงานคิดเป็น 12% 3. สัญญาเลขที่ 0003/2560 กลุ่มที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานคิดเป็น 9% 4. สัญญาเลขที่ 0004/2560 กลุ่มที่ 4 พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ผลงานคิดเป็น 100% 5. สัญญาเลขที่ 0005/2560 กลุ่มที่ 5 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลงานคิดเป็น 100%

เน็ตชายขอบ เจอปมพื้นที่ รอส่งมอบงาน

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.แจงเน็ตชายขอบ รอ 3 สัญญา ขาดส่งมอบเหตุเจออุปสรรค ภัยธรรมชาติ-เขตอนุรักษ์ ชะลอเข้าพื้นที่ติดตั้ง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการเน็ตชายขอบทั้งในส่วนของสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 5 สัญญา และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 5 สัญญาได้มีการส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ครบจำนวน 7 สัญญา ขณะที่อีก 3 สัญญา ยังติดปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากผลกระทบ

ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม มีพายุ ถนนขาด เกิดความไม่สงบในพื้นที่ พื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน เขตอนุรักษ์ ฯลฯ

สำหรับโครงการที่ยังไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้ คือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ มี บริษัท ทีโอที เป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผลงานคิดเป็น 12% กลุ่มที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที เป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผลงานคิดเป็น 9% และโครงการส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ 1 ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานในสัญญานี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กสทช. ตรวจสอบมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนจะเปิดให้บริการจัดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงจุดกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการไว-ไฟฟรีในโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์บริการ USO Net) ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ■

ตรวจการบ้าน3เดือนแรก“ปฏิรูปประเทศ”สนช.จี้รัฐบาลส่งร่างกฎหมาย



นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ หลังจากราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านกฎหมาย, ด้านกระบวนการยุติธรรม, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข, ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านสังคม, ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีสำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อประสาน

กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อผลักดันกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่สำคัญและเร่งด่วน ซึ่งหลังจากมีการดำเนินการครบ 3 เดือน ได้มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งหลังจากที่ประชุม ครม.รับทราบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม จึงได้ส่งให้ สนช.ทราบตามลำดับ

ในที่ประชุม สนช.วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล รับหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงต่อ สนช. โดยระบุว่า รัฐบาลพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการที่มีความเร่งด่วน และสามารถเห็นผลได้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 2-8 เดือน (Quick Win) จำนวนรวม 40 เรื่อง และจัดกลุ่มในการสร้างการรับรู้ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

(1) แก่จน เพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก การเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม โครงการท่องเที่ยวชุมชน ธนาคารที่ดิน และบ้านมั่นคง

(2) แก่เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การสร้างโอกาสทางการศึกษา การให้ความยุติธรรม พัฒนาสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม การแก้ไข

กฎหมายขยายฝาก กองทุนคนพิการ การพัฒนารูปแบบบริการ สาธารณสุขผ่านคลินิกหมอครอบครัว

(3) แก่ไกล สร้างความโปร่งใส โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวัง สร้างความโปร่งใส โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ และให้อำนาจภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต การบังคับใช้กฎหมาย เช่น การแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาคุณธรรม และกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการ

(4) การมีส่วนร่วมใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ สร้างจิตอาสาพัฒนาการเมือง อาทิ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อบรมครูผู้สอน/สร้างหลักสูตรและ สื่อการสอนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ สถาปนารัฐท้องถิ่น

(5) เปลี่ยนราชการเพื่อประชาชน หรือการปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชน ทั้งการกระจายอำนาจ ลดขนาด การขับเคลื่อนรัฐบาล 4.0 ผ่าน พ.ร.บ.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การทำ Big Data ภาครัฐ การพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการทบทวนกฎหมาย ล้าสมัย การตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

(6) สร้างอนาคตไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟรางคู่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การส่งเสริม Start-up โซลาร์รูฟท็อป การจัดสรรองค์กรใน สื่อสารมวลชน และบนสื่อดิจิทัล

ทั้งนี้ รัฐบาลได้คัดเลือกร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความพร้อมและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 2-8 เดือน จำนวน 28 ฉบับ ซึ่ง ครม.เตรียมส่งเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. และบางฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.ดังนี้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟท็อป

ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...

ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้ ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (แก้ไขมาตรา 7)

กฎกระทรวงว่าด้วยการใช้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทาง ธุรกิจ พ.ศ.2558

กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสัญญาขยายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...

นอกจากนี้ มีการติดตามและประเมินผลผ่านระบบ eMENSUR โดยสำนักงานฯ ร่วมกับ NECTEC เปิดระบบการติดตาม eMENSUR เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการหรือการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีจำนวนรวม 6,456 แผนงาน/โครงการ

ส่วนปัญหา และอุปสรรค มีหน่วยงานแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ โดยมีประเด็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิรูปได้เนื่องจากขัดต่ออำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ขอบทบทวนการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ หรือขอปรับบทบาทจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็นหน่วยงานสนับสนุน และขอปรับขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งได้รายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องแล้ว

ด้าน สมาชิก สนช.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที และโครงการที่
ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ (Flag ship)พร้อมเห็นว่า รัฐบาลควร
เร่งส่งร่างกฎหมายใหม่ที่ต้องการให้เกิดผลการปฏิรูปโดยเร็ว
มายัง สนช.เพื่อให้การพิจารณากฎหมายทันตามกรอบระยะ
เวลาการทำงานที่เหลืออยู่ของ สนช. และเนื้อหารายงานควร
ระบุรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติให้ครบถ้วนด้วย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ สนช.
ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2561 ■



5G จุดเปลี่ยน LANDSCAPE เศรษฐกิจ-การเมืองไทย

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A และ B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว



พล.อ. สุกิจ ชม-สุนทร
ประธานกรรมการบริหารสายเคเบิล โทรคมนาคม
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทสช.)



คุณชวกร ดันหลีกดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทสช.)

คุณปรดี ดาวฉาย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ)



พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ กุมา
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
รองอธิการบดี ด้านสื่อสารบริการสังคมและเชิงธุรกิจจาก
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณภาวรุณ พงษ์วิชัยภานุ
นักวิจัยอาวุโสชำนาญการด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์
และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ผู้ก่อตั้ง Tarad.com



ดำเนินการเสนอโดย
คุณสุภาวชิษฐ์ หนูเงิน
สื่อมวลชนอาวุโส

พบกับช่วงพิเศษ 4 CEO กิจการสื่อสารกับมุมมอง 5G



สำรองที่นั่งได้ที่

คุณนารีรัตน์ 02-616-4447 Email : nareerats@bangkokpost.co.th

BANGKOK POST GROUP **nans.** **AIS** **true** **dtac** **3BB BROADBAND**

5G จุดเปลี่ยน LANDSCAPE เศรษฐกิจ-การเมืองไทย

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A และ B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

1 **พล.อ. สุกิจ ชมสุขนกร**
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

3

5G

พบกับช่วงพิเศษ 4 CEO กิจกรรมสื่อสารกับมุมมอง 5G

คุณชูการ์ ดันหลิกดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

คุณปรีดี ดาวฉาย
ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

พันตำรวจเอกจรูญวิทย์ กุมมา
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
รองอธิการบดี ด้านสื่อสารบริการสังคมและเขตนวัตกรรมภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณภาวูร พงษ์วิทยภาณุ
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ผู้ก่อตั้ง Tarad.com

*** #**

กำเนินการเสวนาโดย คุณสุภาวีย์ ชาญ สีสอนวชนาจอติ

☎ **สำรองที่นั่งได้ที่**
คุณนารีรัตน์ 02-616-4447 Email : nareerats@bangkokpost.co.th



ยีนดี สัมคร เจียมบุรเศรษฐ์ นักร้องสังสรรค์เพื่อนมิตร พร้อมแสดงความยินดีแก่
ไพรัช วรปาดิ ในโอกาสได้เป็นอนุกรรมการบูรณาการกฎหมาย กสทช. โดยมี โกดิน
พลกุล, ลลิตา ฤกษ์ล้ำราญ, ปกิต พัฒนกุล, ดิลก มหาตำรงค์กุล, วินัย
ดำรงคมมงคล และ เกษม วิศวะพลานนท์ มาร่วมด้วย ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 3 - ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 1714

Col.Inch: 15.13

Ad Value: 14,373.50

ภาพขาว: ยินดี

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 43,120.50

คลิป: ขาว-ดำ



ยินดี : สมัคร เจียมบุตรเศรษฐี เลี้ยงสังสรรค์เพื่อนมิตร พร้อมแสดงความยินดีแก่ ไพรซ์ วรปานี ในโอกาสได้เป็นอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายกสทช. โดยมี โกศิน พลกุล, ลลิตา กฤษ์สำราญ, ปกิต พัฒนกุล, ดิลกมทาดำรงค์กุล, วิชัย ดำรงค์มงคลกุล และ เกษม วิศวะพลานนท์ ร่วมด้วยที่โรงแรมรอยัลปรีนเซส